

# ข้อคิดสำหรับคนอยากหารายได้เพิ่ม

## 1.งานที่ต้องการทำเพิ่มนั้นมีผลดีต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป อยู่ที่เป้าหมายว่าคุณต้องการเงินเพิ่มเพื่ออะไร บางคนอาจจะชอบการออมเงินสดไว้ในธนาคารเพื่อสำรองใช้จ่าย บางคนมีเป้าหมายเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่องเที่ยว วางแผนมีครอบครัว ปิดยอดหนี้สิน เชื้อบัตรเครดิต หรือสะสมเงินลงทุนธุรกิจในอนาคต การตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้มีกำลังใจในสิ่งที่กำลังทำและไม่ย่อท้อง่าย ๆ และเป็นตัวกำหนดได้ว่าสิ่งที่จะทำกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรและต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะบรรลุผลสำเร็จ

## 2.รู้จักหลักการของความเสี่ง

หลักการก็คือ ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูง โลกธุรกิจของคนเราเป็นอย่างนี้ เช่น ผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากที่แม้จะน้อยแต่ก็มีความเสี่ยงน้อยมาก เงินต้นที่ฝากอยู่กับธนาคารมีความปลอดภัยสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนชนิดอื่น เช่น การซื้อขายทองคำหรือซื้อขายหุ้นซึ่งมีโอกาสที่เงินต้นจะลดมูลค่าลงได้จากราคารับซื้อที่ลดลง แต่ก็มีโอกาสทำกำไรได้มากเช่นกัน การเลือกวิธีที่จะหาเงินเพิ่มจึงอยู่ที่ผู้ลงทุนเองว่ายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ผู้ลงทุนต้องศึกษาระดับความเสี่ยงให้แน่ชัดก่อนเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการรับความเสี่ยงก็จะลดลงเช่นกัน พอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลจึงจะต้องมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามช่วงอายุด้วย

## 3.หาเงินเพิ่มได้แต่อย่าให้กระทบชีวิตประจำวันมากนัก

ช่องทางการหาเงินเพิ่มนั้นแม้จะมีหลากหลายวิธีการ มีหลักสำคัญคือคุณภาพชีวิตของตนเองต้องไม่ลดลง ถ้าต้องทำงานเสริมแต่ต้องกลับบ้านดึกขึ้น เดินทางไกลและเหนื่อยมากขึ้นก็ควรทบทวนว่าเป็นวิธีการที่ถูกทางหรือไม่ หรือการลงทุนในหุ้นซึ่งมีความเสี่ยงสูง ก็ต้องวางแผนสัดส่วนของเงินที่จะนำไปลงทุนให้รัดกุมและไม่นำเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายหรือความมั่นคงของครอบครัวไปลงทุนในตลาดหุ้น ถ้าประเมินแล้วการหาเงินเพิ่มวิธีนั้นมีความเสี่ยงที่เกินความสามารถในการรับมือก็ไม่ควรดำเนินการและหาวิธีทางอื่นแทนจะดีกว่า โดยเฉพาะงานที่ต้องทุ่มเทเวลาและร่างกายเพิ่มเติม ยังต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพราะสุขภาพและการพักผ่อนนั้นสำคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะมีมูลค่าสูงมากกว่ารายได้ที่จะหาได้หลายเท่าตัว

#### 4.งานประจำที่ทำอยู่ต้องทำให้ดีที่สุด

การหารายได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม ก็หมายถึงต้องแบ่งสมาธิและกำลังสติปัญญาและอาจจะรวมถึงแรงกายในการทำงานนั้น ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสส่งผลกระทบต่องานประจำที่ทำอยู่ได้ เช่น นอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดความครุ่นคิดกับการซื้อขายหุ้น ทองคำขณะที่เวลาทำงานประจำอยู่จนไม่มีสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา ถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานประจำลดลง

#### 5.ระยะเวลาทำงานและผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่

การทำงานใดก็ตาม ควรจะประเมินผลตอบแทนตามระยะเวลาที่คุณต้องใช้ไปเพื่อเทียบเคียงว่าคุ้มค่ากับค่าแรงของคุณเองหรือไม่ เช่น ถ้าคุณมีค่าแรงชั่วโมงละ 200 บาท แล้วคุณหางานมาทำเพิ่ม ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมงต่อวัน คุณก็ควรมีรายได้จากงานนั้นอย่างน้อย  $2 \times 200 = 400$  บาท หรือใกล้เคียง วิธีนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยว่าควรทำงานนั้นต่อไปหรือไม่ ถึงแม้การลงทุนในหุ้นก็ควรบันทึกการใช้เวลาของตนเองไว้เช่นกัน เพราะเวลาก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณ ถ้าคุณมองจอเทรดหุ้น 4 ชั่วโมง ก็ควรมีรายได้หรือผลตอบแทนกลับคืนมาที่เท่ากันหรือมากกว่าค่าตัวของคุณใน 4 ชั่วโมงนั้น สำหรับตลาดหุ้นคงไม่ต้องมาคำนวณทุกวัน แต่ควรบันทึกระยะเวลาที่คุณใช้แล้วนำมาประเมินผล 3 เดือน-12 เดือน

#### 6.ระมัดระวังการอ่านโฆษณาชวนเชื่อ

ผู้ที่กำลังต้องการหาเงินเพิ่มนั้นจะมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีกลุ่มคนที่รู้ความต้องการตรงจุดนี้ดี ในการวางแผนธุรกิจแบบแยกย่อยเพื่อติดตามความต้องการของคนที่ยากหาเงินเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการผลกำไรตอบแทนสูงในระยะเวลานับรวดเร็ว มีการลงทุนโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์นิตยสาร รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่มองหาโอกาสหารายได้เพิ่มจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการอ่านโฆษณาเหล่านี้ ซึ่งมักใช้คำโฆษณาที่น่าดึงดูดใจและสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือที่ดี หลายครั้งที่บอกว่าไม่ใช่งานขาย เมื่อไปถึงสถานที่สมัครกลับกลายเป็นสถานที่อบรม โฆษณาธุรกิจที่เลิศจรรยาและหวานล่อมให้สมัครสมาชิกแบบเสียเงินก่อนจึงจะได้เข้าร่วมธุรกิจ และสุดท้ายก็เป็นงานขายตรง หรือไม่ก็เป็นลักษณะชักชวนให้ร่วมทุนในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่

แหล่งที่มา <https://moneyhub.in.th/article/อยากหารายได้เพิ่ม> 17/3/2563